



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๘๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มีความเข้าใจในกรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารที่ปรีชัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในงานนี้ มีการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ คำประกอบ เรื่องแนวคิด หลักการ ความเป็นมาของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ รวมถึงการนำเกณฑ์ EdPEX มาใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างไร

มรพส. แจ้งกำหนดวันต่อสัญญาจ้าง การรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานในช่วงระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) ที่ผ่านมา ของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา และอาจารย์ประจำตามสัญญาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จึงขอให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาได้ดำเนินการต่อสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้แจ้งตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

▶▶ ธนาคารกรุงเทพเสนอโครงการ AP เปิดตัว COO คอนโดหรู.. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เสนอโครงการ COO คอนโด พิษณุโลก ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพตรงข้ามโรงเรียนพาณิชย์การพิษณุโลก ทั้งนี้ จะทำการเปิดตัวโครงการในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานโครงการ สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพได้รับสิทธิพิเศษชำระค่าจองด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ มีส่วนลด ๑๐,๐๐๐ บาท รวมถึงผู้ที่ทำสินเชื่อบ้านบัวหลวง จะได้รับสิทธิผ่อนชำระสูงสุด ๓๐ ปี ฟรี!ค่าประเมินราคาและค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๑ - ๘๖๖๖ ต่อ ๒๒๐๔



สำรวจบุคลากรในการปฏิบัติงานภาค กศ.ป.ป. และลาศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๖

เนื่องจากการปฏิบัติงานภาค กศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) จะเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๖ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งคณะ, สำนัก / สถาบัน, กอง, ศูนย์ ทุกหน่วยงานที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงบุคลากรในการปฏิบัติงานภาค กศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) ในภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๖ เพื่อออกคำสั่งต่อไป สำหรับอาจารย์ที่เป็นกรรมการอำนวยการ / กรรมการดำเนินงานที่มีการเบิกจ่ายค่าสอน มหาวิทยาลัยจะสำรวจชั่วโมงสอนพร้อมทั้งขอให้ท่านแนบตารางสอนที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อประกอบการเบิกจ่าย และขอสำรวจข้อมูลผู้ลาศึกษาต่อ วันเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อประกอบการดำเนินงาน กศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) ดังนั้น จึงขอให้ติดต่อและเสนอชื่อไปที่กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

สอบรับ...พิบูลสงคราม

▶▶ **ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำตามสัญญา ประชุมฯ วันนี้ ..** มหาวิทยาลัยฯ จะจัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ แนวทางในการเขียนรายงานและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบใหม่), ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก, การดำเนินงานในส่วนของเงินเดือนและค่าตอบแทน, แบบประเมินภาระงาน (แบบใหม่), โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว, กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารที่ปวิชภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

▶▶ **ส่งมอบเครื่อง Ms Surface RT วันนี้..** ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มรพส. ที่สั่งจองเครื่อง Ms Surface RT มารับสินค้าได้ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๕ ชั้น ๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

▶▶ **ขอเชิญชมละครเวที นิเทศศาสตร์ ..** สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน รับชมละครเวทีเรื่อง "ปริศนาเนินมะปราง" ที่จะจัดแสดงในวันที่ ๑๘ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องคอนเวนชัน ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์ ผู้สนใจติดต่อซื้อบัตรได้ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๑๐๓ และเคาน์เตอร์โรงแรมวังจันทน์เรอริว โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๕ - ๒๕๕๕

▶▶ **ขอเชิญร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ..** มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดราชมณฑป (วัดหลวงพ่อโต) ทะเลแก้ว จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

▶▶ **ข่าวสารศรีพิบูลฯ** จะดำเนินการผลิตจดหมายข่าวศรีพิบูลรายวันฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้าย ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๖ โดยในช่วงปิดภาคเรียนจะยังคงดำเนินการผลิตรายการพิบูลทัศน์, วารสารศรีพิบูล และการประสานงานเผยแพร่ทางสื่อมวลชนตามปกติ สำหรับหน่วยงานใดที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลแก่สื่อต่างๆ สามารถติดต่อและส่งข้อมูลมาได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารที่ปวิชภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว และพบกับข่าวสารศรีพิบูลฯ ได้ใหม่ ในฉบับวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๖ สวัสดิ์ค่ะ

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชี้อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประยุกต์, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงศ์